



ที่ 16/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคิวชูเพื่อเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุของไทย

เมื่อวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมในภูมิภาคคิวชู (METI Kyushu) สหพันธ์เศรษฐกิจคิวชู (Kyukeyren) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย จัดโครงการ Thai - Kyushu Healthcare Mission โดยนำผู้ประกอบการไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องมาศึกษาดูงานอุตสาหกรรมและบริการด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดฟูกูโอกะและโออิตะ และจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการของภูมิภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่น

โครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดของโครงการ Thai - Kyushu Healthcare Mission เมื่อปี 2566 ที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้นำผู้ประกอบการญี่ปุ่นในสาขาอุตสาหกรรมดังกล่าวไปเยือนประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความท้าทายร่วมกันของทั้งไทยและญี่ปุ่น

กิจกรรมสำคัญของโครงการฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบ้านพักผู้สูงอายุ Suncarna ในเมืองฟูกูโอกะ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Iris เมืองโออิตะ ซึ่งมีจุดเด่นเกี่ยวกับการจัดสรรที่พักตามภาวะทางสุขภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงอายุ (2) การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน Harada เมืองมียากาวะ จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งมีจุดเด่นเกี่ยวกับการนำดนตรีและอุปกรณ์สันทนาการมาใช้ในการบำบัดและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (3) การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาล Iizuka และ Kaita เมืองอิชิกะ จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งมีนวัตกรรมการให้บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Nursing Care) (4) การเยี่ยมชมศูนย์ Medivalley Oita ซึ่งจัดแสดงตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นนวัตกรรมและมีความทันสมัย และ (5) กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการและผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ แสดงความพึงพอใจกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของโครงการฯ เพื่อขยายผลต่อไป

\* \* \* \* \*

21 มีนาคม 2567



